

รายงานการศึกษา	ความต้องการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
หน่วยงานที่ศึกษา	หน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้ศึกษา	นางชวนชื่น ทักนา
ปีที่ศึกษา	2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน คือด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผล โดยจำแนกตามตัวแปรต้น คือวุฒิการศึกษาและประสบการณ์เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (One – Way ANOVA) และเมื่อพบนัยสำคัญทางสถิติจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe')

ผลการวิจัยพบว่า

ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 33 คน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ครูต้องการปรับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียน ต้องการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านครูต้องการได้รับคำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไปครูต้องการได้รับคำแนะนำช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ครูต้องการของงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ครูต้องการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

4. ด้านการวัดประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน ครูต้องการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูต้องการแจ้งเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน